

Số: ~~2379~~/SCT-VP

Đồng Nai, ngày 05 tháng 11 năm 2013

V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi
đua và xét khen thưởng năm 2013.

Kính gửi: Các đơn vị và các phòng thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 2069/HD-SNV-TĐKT ngày 22/10/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013.

Thực hiện Công văn số 9808/BCT-TĐKT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng năm 2013.

Sở Công Thương sao y hai Công văn trên gửi đến các Phòng, Đơn vị thuộc Sở nghiên cứu triển khai thực hiện. Sau đây là những nội dung chính liên quan đến tổng kết phong trào thi đua năm 2013 các đơn vị tập trung thực hiện.

I/- Nguyên tắc chung về tổ chức tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng năm 2013:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch trong năm và chương trình công tác năm 2013 các phòng, đơn vị tiến hành tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013. Nội dung tổng kết phong trào thi đua cần tập trung vào các nội dung chính sau:

1. Đánh giá đúng thực trạng công tác thi đua của đơn vị, nêu rõ những chuyển biến, kết quả đạt được, tác dụng của phong trào thi đua đem lại cho đơn vị.

2. Tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm về việc tổ chức các phong trào thi đua, từ đó đề ra các biện pháp tổ chức phát động phong trào thi đua cho những năm tiếp theo. Đồng thời chấn chỉnh những tư tưởng lệch lạc trong công tác thi đua như: coi nhẹ nội dung, nặng về hình thức hoặc tư tưởng bình quân, chạy theo thành tích làm mất ý nghĩa tích cực của phong trào thi đua. Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, tránh khen thưởng tràn lan làm mất tác dụng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo khen thưởng xứng đáng với thành tích đạt được.

3. Công khai lựa chọn, bình xét thi đua; kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chọn ra những tấm gương người tốt, việc tốt để nhân rộng điển hình tiên tiến tại đơn vị.

4. Các Đơn vị tổ chức tổng kết công tác năm 2013 kết hợp tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2014, với những nội dung chỉ tiêu phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị. Chú ý gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cải cách thủ tục hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng; Ý thức chấp hành an toàn giao thông, không uống rượu bia trong ngày giờ làm việc... Phong trào thi đua phải thiết thực gắn kết với việc lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014. Thi đua tạo khí thế động lực thúc đẩy CBCC, VC nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Căn cứ kết quả đánh giá công vụ của CBCC, VC năm 2013 các đơn vị, các phòng họp bình xét khen thưởng; xét tặng kỷ niệm chương ngành Công Thương cho CBCC, VC có đủ tiêu chuẩn theo Quyết định số: 46 /2008/QĐ-BCT ngày 17/12/2008 của Bộ Công Thương; xét nâng lương trước thời hạn theo Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 củ Bộ Nội vụ và tổ chức đăng ký thi đua năm 2014.

II- Xét khen thưởng các danh hiệu thi đua.

1- Khen thưởng tại các đơn vị cơ sở:

a) Danh hiệu “Lao động Tiên Tiến” dành cho cá nhân:

"Lao động tiên tiến" là danh hiệu được xét tặng cho công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống lành mạnh.

"Lao động tiên tiến" được xét tặng cho công chức, viên chức gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất, hoạt động xã hội và lao động có năng suất cao.

Chú ý: Để xét khen thưởng cá nhân phải có đăng ký thi đua, và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (*bao gồm hoàn thành số lượng và chất lượng các công việc được giao*) mới được xét thi đua; trong một năm nếu nghỉ làm việc từ 02 tháng liên tục trở lên thì không thuộc diện xem xét thi đua của năm đó. (*tính từ 40 ngày trở lên theo chế độ làm việc, trừ trường hợp nghỉ thai sản theo chế độ*)

b) Danh hiệu Tập thể “Lao động Tiên tiến”:

Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" là tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các tập thể hoàn thành nhiệm vụ và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao.
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.
- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tập thể được xét tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" *phải có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.*

Chú ý: (*Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ*)

1- Nếu Tập thể được đánh giá **Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ**, thì chỉ tiêu xét tặng danh hiệu “**Lao động tiên tiến**” cho cá nhân từ **70%** trở lên.

2- Nếu Tập thể được đánh giá **Hoàn thành tốt nhiệm vụ**, thì chỉ tiêu xét tặng danh hiệu “**Lao động tiên tiến**” cho cá nhân từ **50** đến dưới **70%**.

3- Nếu Tập thể được đánh giá **Hoàn thành nhiệm vụ**, thì chỉ tiêu xét tặng danh hiệu “**Lao động tiên tiến**” cho cá nhân dưới **50%**.

2- Khen thưởng của Sở Công Thương:

Sở Công Thương xét khen thưởng cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích theo những tiêu chuẩn danh hiệu sau:

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”:

Bình xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở phải lựa chọn cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong số những cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, cá nhân đó *phải có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ mới, có các giải pháp hữu ích, áp dụng sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính*, hiệu suất công tác cao.

Lưu ý: (Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ)

Bình xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" tỷ lệ không quá **30%** trên tổng số cá nhân đạt "*Lao động tiên tiến*" của đơn vị và phải có sáng kiến kinh nghiệm hoặc giải pháp hữu ích đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị và phải được Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở xét công nhận.

Thành phần Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở gồm những thành viên có trình độ quản lý chuyên môn, kỹ thuật, có năng lực đánh giá thẩm định các sáng kiến, kinh nghiệm hoặc các giải pháp trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Họp có Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng (theo Nghị Định số : 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ)

* Hồ sơ đề nghị khen Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” phải có:

- Báo cáo sáng kiến - được Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở xác nhận.
- Bản báo cáo tóm tắt thành tích - được thủ trưởng đơn vị ký xác nhận.
- Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua

b) Giấy khen của Giám đốc Sở:

Giám đốc Sở Công Thương tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tặng danh hiệu lao động tiên tiến.

Tỷ lệ tặng Giấy khen cho tập thể không quá 60% số lượng tập thể và cá nhân không quá 30% số lượng cá nhân được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng giấy khen của Sở, phải có bản báo cáo tóm tắt thành tích và được thủ trưởng đơn vị ký xác nhận.

3- Khen thưởng cấp Tỉnh, cấp Bộ:

Chủ tịch UBND Tỉnh và Bộ trưởng khen thưởng cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích theo những tiêu chuẩn danh hiệu sau:

a) Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh:

Đơn vị đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh, phải là đơn vị có thành tích xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm, là tập thể tiêu biểu xuất sắc, có nhân tố mới, mô hình mới, nội bộ đoàn kết và dẫn đầu phong trào thi đua của cụm thuộc Sở.

Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh mỗi năm xét khen thưởng một lần. Đơn vị được khen thưởng Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh được tặng Cờ thi đua và kèm khoản tiền theo chế độ quy định hiện hành.

b) Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Tỉnh:

+ *Tiêu chuẩn:* Tập thể lao động xuất sắc là tập thể tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và phải có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên và phải đạt được các tiêu chuẩn sau đây:

- Tập thể sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lưu ý: Tỷ lệ tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” không quá 30% số lượng tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” của đơn vị.

c) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh:

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh chỉ xét chọn từ những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao, trong số những cá nhân đã 03 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và có sáng kiến, kinh nghiệm của cá nhân có tầm ảnh hưởng đối với bộ, ngành, địa phương.

Tỷ lệ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh phải có thành tích tiêu biểu được lựa chọn không quá 30% trong số những cá nhân có ba lần liên tục được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Hồ sơ đề nghị Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh gồm:

- Giấy chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm hoặc Báo cáo sáng kiến có tầm ảnh hưởng cấp Tỉnh (05 bản) và Bản báo cáo tóm tắt thành tích, được thủ trưởng đơn vị ký xác nhận (02 bản)

d) Bằng khen của UBND tỉnh, của Bộ Công Thương:

* **Bằng khen Tập thể:** Bằng khen của UBND tỉnh, của Bộ được tặng cho những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, *có 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”* và được tập thể đơn vị đề nghị tặng tập thể lao động xuất sắc.

*** Bằng khen Cá nhân:**

Bằng khen của UBND tỉnh, của Bộ Công Thương tặng cho các cá nhân **hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ** và đạt *02 lần liên tục danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”*, hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Tỉnh, Bộ, Ngành, Đoàn thể phát động.

Lưu ý: (Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ)

Khi xét tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể không được quá 60% trong số những tập thể có 02 lần liên tục được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; còn cá nhân lựa chọn không quá 30% trong số những cá nhân có 02 lần liên tục được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

e) Bằng khen của UBND tỉnh cho các trường hợp khen thưởng đột xuất:

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong các trường hợp như: có hành động dũng cảm, xông vào nơi hiểm nguy cứu người và tài sản bị thiên tai hoặc hỏa hoạn, phá các vụ án và khống chế

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian nhanh nhất và đạt hiệu quả cao nhất, hoặc có những thành tích vượt bậc, tiêu biểu... Nếu thành tích thật sự nổi bật, tạo được dư luận tốt trong xã hội thì sẽ được xem xét đề nghị hình thức khen thưởng cao hơn.

4- Khen thưởng của Chính phủ:

a) Chiến sĩ thi đua Toàn quốc:

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc được lựa chọn phong tặng cho những cá nhân tiêu biểu có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc có giải pháp công tác mang lại hiệu quả cao, trong số những cá nhân *02 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố* và thành tích, sáng kiến của cá nhân đó có ảnh hưởng trong phạm vi toàn quốc.

Việc xét tặng **Chiến sĩ thi đua toàn quốc** được tiến hành thường xuyên hàng năm, không hạn chế số lượng.

b) Cờ thi đua của Chính phủ:

Cờ Thi đua của Chính phủ xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 25 Luật Thi đua - Khen thưởng. Tiêu chuẩn chung để xét tặng tập thể danh hiệu cờ Thi đua là tập thể có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc; có nhân tố mới, mô hình mới; nội bộ đoàn kết.

Tập thể được xét tặng "Cờ Thi đua của Chính phủ" là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc, có nhân tố mới, mô hình mới cho cả nước học tập; đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải được triển khai và thực hiện tốt 100%. Trong đơn vị không có tệ nạn xã hội.

Đề nghị tặng cờ thi đua Chính phủ cần chú ý các điểm sau đây: là đơn vị dẫn đầu khu vực Miền đông, đơn vị tiêu biểu xuất sắc để các đơn vị trong Tỉnh và Khu vực, cả Nước học tập.

c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

1- Tập thể: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho những tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng bằng khen cấp Bộ, Tỉnh và đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" liên tục từ 03 năm trở lên.

2- Cá nhân: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho những cá nhân đạt được các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng bằng khen cấp Bộ, Tỉnh và đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" liên tục từ 05 năm trở lên.

5- Khen thưởng cấp cao: (các đơn vị xem Luật thi đua khen thưởng)

III. Cụm thi đua của Sở:

Hai Cụm thi đua của Sở chủ động tổ chức tổng kết phong trào thi đua của Cụm, mỗi Cụm bình chọn 01 đơn vị tiêu biểu xuất sắc, trình Hội đồng thi đua khen thưởng Sở xét chọn ra 01 đơn vị có thành tích xuất sắc toàn diện đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2013.

Thời gian thực hiện :

Hai Cụm thi đua và các đơn vị chủ động tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2013 của đơn vị mình và xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc gửi về Sở Công Thương trước ngày 02/12/2013, đề ngày 09/12/2013 Hội đồng thi đua Khen thưởng Sở Công Thương họp xét, sau đó tổng hợp đề nghị UBND Tỉnh và Bộ Công Thương khen thưởng trước ngày 16/12/2013.

Sở dự kiến tổ chức tổng kết công tác năm 2013 vào trung tuần tháng 01 năm 2014, nên thời gian có phần gấp rút đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện đúng theo tiến độ.

IV. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:

1. Các đơn vị thuộc Sở chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gồm:

- a) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2013 của đơn vị.
- b) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị (02 bản).
- c) Danh sách khen thưởng (02 bản). *(Danh sách đề nghị phải đánh chính xác theo mẫu hướng dẫn của Sở Nội vụ và khi nộp kèm theo file).*

*** Lưu ý:**

- Danh sách đề nghị khen thưởng phải xếp theo thứ tự ưu tiên về thành tích từ trên xuống. Nếu tỉ lệ đề nghị vượt qui định Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ xóa tên từ dưới lên.

- Các đơn vị đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho tập thể, cá nhân năm trước nếu chưa được xét, năm nay nếu đủ tiêu chuẩn thì đề nghị lại.

- d) Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị (02 bản).

Nội dung biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ở cấp trình khen, phải nêu rõ các bước xét bình chọn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng từ thấp đến cao. Phần kết luận nêu rõ số lượng cá nhân, tập thể đạt được danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ở cơ sở *trên tổng số cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn bình xét*; số lượng cá nhân, tập thể đề nghị cấp trên xét khen thưởng.

- e) Bản báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.

Theo đúng mẫu hướng dẫn của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ (**Lưu ý: không được đóng thành cuốn**).

Báo cáo thành tích phải kê khai đầy đủ các tiêu chuẩn đạt được phù hợp với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và bám sát tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị khen; liệt kê đầy đủ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. *(Báo cáo thành tích tập thể Mẫu 1; Báo cáo thành tích cá nhân Mẫu 2; Báo cáo tóm tắt sáng kiến Mẫu 3)*

2. Đối với các phòng thuộc Sở, bộ hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gồm:

- a) Biên bản họp bình xét thi đua của phòng (01 bản)
- b) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Trưởng phòng và Danh sách (01 bản)

c) Bản tóm tắt thành tích của tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng. *Khen thưởng cấp Sở 01 bản; Khen thưởng cấp tỉnh, Bộ Công Thương 02 bản.*

Tập thể và Cá nhân viết báo cáo thành tích phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác thành tích của mình và được thủ trưởng đơn vị ký xác nhận.

3. Cụm thi đua thuộc Sở: gửi Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Cụm, Biên bản họp Cụm và Bản điểm của từng đơn vị.

Đề nghị hai Cụm thi đua, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng các phòng thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện tốt hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng năm 2013 tại đơn vị mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

ThanhHai/2013 CV TĐKT.trienkhaiKT2013

